

ฉบับที่ 5/2566
วันที่ 14 กันยายน 2566

สมาคมวางแผนการเงินไทยและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมมือพัฒนาโปรแกรมการวางแผนการเงิน

สมาคมวางแผนการเงินไทย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ด้านการวางแผนการเงินส่วนบุคคล จากโครงการวิศวกรรมการเงิน เตรียมพร้อมสำหรับการก้าวสู่เส้นทางอาชีพด้านการวางแผนการเงิน และการมีทักษะทางการเงินที่ดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน

คุณวศิน วัฒนวรภิกกุล นายกสมาคมวางแผนการเงินไทย กล่าวว่า สมาคมฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตในภายหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการขยายเครือข่ายความร่วมมือของสมาคมฯ ไปยังสถาบันการศึกษา ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนสังคมในวงกว้างต่อไป โดยนักศึกษาโครงการวิศวกรรมการเงิน จะนำความรู้และทักษะทางด้านวิศวกรรมการเงิน มาพัฒนาโปรแกรมการวางแผนการเงินเบื้องต้น โดยเป็นการทำงานร่วมกันกับนักวางแผนการเงิน CFP ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจเรื่องการเงินในเชิงปฏิบัติ ในขณะเดียวกันนักวางแผนการเงิน CFP เองก็สามารถนำเครื่องมือดังกล่าวไปใช้ในการให้บริการวางแผนการเงินกับผู้สนใจในวงกว้างต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร. สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA กล่าวว่า ในการพัฒนาบุคลากรคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรม ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วนที่สำคัญ คือ สถาบันการศึกษาที่ให้องค์ความรู้ อุตสาหกรรมที่พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และนักศึกษาที่ต้องพัฒนาและเตรียมตนเองให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีควบโท สาขาวิศวกรรมการเงิน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ NIDA และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ซึ่งเรามุ่งผลิตบัณฑิตให้น้องๆมีความรู้ทั้งด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน ประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีทางการเงินในการสร้างนวัตกรรมทางการเงินได้ โดยความร่วมมือกับสมาคมฯ ในส่วนของโครงการวิศวกรรมการเงินในครั้งนี้ จะสนับสนุนการเรียนรู้แบบ Problem-based Learning ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้โดยใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเป็นฐาน สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้วิเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนาให้กับสมาคมฯ และนักวางแผนการเงิน CFP ในการให้บริการวางแผนการเงิน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคม ดังนั้น ความร่วมมือในลักษณะของ University-Industry Collaboration นี้ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานักศึกษาร่วมกันเพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและประเทศต่อไป

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมวางแผนการเงินไทย มนตรีชัย เปี่ยมพงศ์สุข / พัชรินทร์ ไรจนวณิชชากร โทรศัพท์ 02-009-9393